



ครบรอบ ๑๐๐ ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

รายงานสรุปโครงการพัฒนาผู้เรียน

เกษตรและอาหารจากการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ (การเลี้ยงไก่ไข่)

โรงเรียนชลประทานผาแตก อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่


ปีการศึกษา 2566 ภาคเรียนที่ 1

หัวข้อ	รายละเอียด
ผู้ดำเนินโครงการ	นาย ธนวัฒน์ บุญชูธวัช รหัสนักศึกษา 63121611 นาย ชिरพงษ์ วอปือ รหัสนักศึกษา 63121612
สังกัด	คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ครูที่ปรึกษา	นาย นัทธพงศ์ จินาเดช
อาจารย์นิเทศก์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นกสิทธ์ ปัญโญใหญ่
ผู้อำนวยการโรงเรียน	นางสาวณัฐอร อินต้อม
หลักการและเหตุผล	<p>โรงเรียนชลประทานผาแตก เปิดทำการสอนตั้งแต่อนุบาล 2 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียนทั้งหมด จำนวน 510 คน จัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นทางด้านวิชาการและทักษะพื้นฐานเพื่อประกอบอาชีพ ในรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเป็นกลุ่มสาระที่มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียน มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะพื้นฐาน ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สามารถ นำความรู้เกี่ยวกับการดำรงชีวิต การอาชีพ มาใช้ประโยชน์ในการทำงานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ และแข่งขันในสังคมไทยและสากล เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพรักการทำงาน และมีเจตคติที่ดีต่อการทำงาน สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างพอเพียง และมีความสุข</p> <p>โรงเรียนชลประทานผาแตก จึงได้จัดทำโครงการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านอาชีพการเลี้ยงไก่ให้กับนักเรียนและนำผลผลิตส่งต่อโครงการอาหารกลางวัน อีกทั้งไก่เป็นสัตว์ที่เลี้ยงไม่ยาก และไก่ยังเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่สร้างรายได้ให้กับผู้เลี้ยงได้เป็นอย่างดี เพราะไข่ไก่เป็นอาหารที่เป็นประโยชน์และมีคุณค่าโปรตีนทางอาหารสูงสามารถนำไปปรุงอาหารได้ทั้งคาวและหวานได้มากมายหลายชนิด ไข่ไก่มีราคาค่อนข้างถูกเมื่อเปรียบเทียบกับอาหารโปรตีนชนิดอื่น สามารถบริโภคได้ทุกเพศทุกวัย ดังนั้นไก่ไข่จึงเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคเป็น จำนวนมาก หากได้มีการส่งเสริมผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจขั้นตอนกระบวนการในการเลี้ยงไก่ไข่จะเป็นการ ส่งเสริมการสร้างรายได้ระหว่างเรียน และนำไปเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคตได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย</p>

หัวข้อ	รายละเอียด
วัตถุประสงค์	1. เพื่อเรียนรู้การเลี้ยงไก่ไข่และนำไปปฏิบัติได้ 2. เพื่อเรียนสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านอ้อย่างพอเพียงและมุ่งมั่นในการทำงาน
กลุ่มเป้าหมาย	1.นักเรียนชุมนุมเกษตรระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา มีจำนวน 45 คน 2.ไก่ไข่จำนวน 40 ตัว
ความรู้และทักษะของนักศึกษาที่นำมาใช้ในการทำโครงการ	1.รายวิชาเรียน AG 2103 หลักการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ANSC 4401 การผลิตสัตว์ปีก ANSC 2601 พืชอาหารสัตว์ 2.กิจกรรมเสริม โครงการสวนเกษตรครุฑน้อย กิจกรรมการเลี้ยงไก่ไข่
ความรู้และทักษะของนักเรียนที่นำมาใช้ในการทำโครงการ	1.ระดับชั้นประถมศึกษา รายวิชา การงานอาชีพ แผนการจัดการเรียนรู้ ป. 1 เรื่อง - แผนการจัดการเรียนรู้ ป. 2 เรื่อง การประกอบอาหารเมนูไข่ต้มและไข่เจียว แผนการจัดการเรียนรู้ ป. 3 เรื่อง การเก็บไข่ไก่ แผนการจัดการเรียนรู้ ป. 4 เรื่อง การให้อาหารไก่ไข่ แผนการจัดการเรียนรู้ ป. 5 เรื่อง การฉีดวัคซีนไก่ไข่ แผนการจัดการเรียนรู้ ป. 6 เรื่อง การทำความสะอาดโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ 2.ระดับมัธยมศึกษา รายวิชา การงานอาชีพ แผนการจัดการเรียนรู้ ม. 1 เรื่อง การทำอาหารหมักไก่ไข่ แผนการจัดการเรียนรู้ ม. 2 เรื่อง การเลี้ยงไก่ไข่ แผนการจัดการเรียนรู้ ม. 3 เรื่อง การสร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่
ตัวชี้วัดโครงการ	เชิงปริมาณ 1. จำนวนนักเรียนที่ผ่านชุมชนเกษตร กิจกรรมการเลี้ยงไก่ไข่ มากกว่าร้อยละ 80 2. จำนวนผลผลิตไก่ไข่ที่ได้ในแต่ละสัปดาห์ มากกว่าร้อยละ 80 เชิงคุณภาพ 1. จำนวนนักเรียนที่ความรู้การเลี้ยงไก่ไข่ มากกว่าร้อยละ 80 2. จำนวนนักเรียนที่มีทักษะการเลี้ยงไก่ไข่ มากกว่าร้อยละ 80 3. จำนวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มากกว่าร้อยละ 80

หัวข้อ	รายละเอียด
ระยะเวลาดำเนินการ	1 มิถุนายน 2566 – 31 กันยายน 2566
สถานที่ดำเนินการ	โรงเรียนชลประทานผาแตก ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
วิธีดำเนินงาน	<p>แบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอนดังนี้</p> <p>1. ขั้นวางแผนและเตรียมการ (Planning)</p> <p>วางแผน 1. โรงเรือน การออกแบบสร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ กำหนดวัสดุ ขนาดอาคาร สถานที่ และงบประมาณการก่อสร้าง</p> <p>2. การจัดกิจกรรมชุมนุม ออกแบบกิจกรรมให้นักเรียนใช้ประโยชน์จากโรงเลี้ยงไก่ให้เหมาะสมกับช่วงชั้น การวางแผนการจัดการเรียนรู้ในหัวข้อต่าง ๆ ของแต่ละชั้นปีทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาให้มาใช้แหล่งเรียนรู้ การวัดและประเมินผลผู้เรียน</p> <p>2. ขั้นลงมือปฏิบัติ</p> <p>ปฏิบัติ 1. การสร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่ เตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการเลี้ยงไก่ไข่ และ นำไก่มาลงในโรงเรือน</p> <p>2. การจัดกิจกรรมชุมนุมโดยแบ่งเนื้อหา การเลี้ยงไก่ออกเป็น 1. พันธุ์ไก่ไข่ 2. ลักษณะโรงเรือนเลี้ยงไก่ 3. อาหารและน้ำไก่ไข่ 4. การดูแลสุขภาพสัตว์ 5. การขายไข่ไก่ และการนำไปใช้ประโยชน์ จากนั้นเริ่มแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ 1. การทำอาหารหมักเสริมอาหารสำเร็จรูป 2. การให้อาหาร น้ำ และตรวจสุขภาพไก่ และ 3. การเก็บไข่ การจำหน่าย และการทำบัญชีไก่และไข่ 4. อาหารกลางวันจากไข่ไก่</p> <p>3. ขั้นการกำกับติดตาม</p> <p>ติดตาม 1. การดูแลไก่ไข่ บันทึกให้อาหาร น้ำ ตรวจสุขภาพ การนับไข่ การจำหน่าย</p> <p>2. การติดตามผลส่งงานวัดความรู้ การฝึกปฏิบัติ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์</p> <p>3. การติดตามบัญชีการจำหน่ายไข่ไก่ และการซื้ออาหารไก่</p> <p>4. ขั้นการวัดและประเมินผล</p> <p>ประเมิน 1. ใบงาน การฝึกปฏิบัติ ความสม่ำเสมอในการทำงาน ช่วยงาน (ใช้ข้อสอบ เกณฑ์การประเมินทักษะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์)</p> <p>2. ยอดจำหน่ายไข่ไก่</p> <p>3. สรุปผลการผ่านชุมนุมเกษตร การเลี้ยงไก่ไข่และสรุปความคุ้มค่า รายจ่าย-รายรับ โครงการไก่ไข่</p>
งบประมาณที่ใช้	<p>1. แหล่งงบประมาณ</p> <p>คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่</p> <p>โรงเรียนชลประทานผาแตก</p>

หัวข้อ	รายละเอียด
	<p>2.รายละเอียดงบประมาณ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ค่าจ้างอาหารไก่ 16 นิ้ว 78 บาท/ 4 ชุด เป็นเงิน 337 บาท - ค่าจ้างให้น้ำไก่ 8 ลิตร 4 ชุด เป็นเงิน 337 บาท - ค่าอาหารไก่ไข่ 5 กระสอบ คิดเป็นเงิน 2715 บาท - ค่ากรรไกรเครื่อง 2 ถู และค่าขม้นชั้นผง 1 ถู คิดเป็นเงิน 794 บาท - ค่าเปลือกหอย 4 ถู คิดเป็นเงิน 379 บาท - ค่าเกลือ 3 ถู คิดเป็นเงิน 30 บาท - ค่าน้ำตาล 3 ถู คิดเป็นเงิน 90 บาท - ค่านมเปรี้ยว 4 ขวด คิดเป็นเงิน 48 บาท <p>รวมเป็นเงิน 4,730 บาท</p>
<p>ผลการดำเนินงาน</p>	<p>ผลการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ชุมชนเกษตร</p> <p>สรุป จำนวนนักเรียนชั้นประถมที่ผ่านชุมชนเกษตร การเลี้ยงไก่ไข่ จำนวน 45 คน (ร้อยละ 100) มีความรู้เรื่องการให้อาหารและน้ำไก่ การเก็บไข่ไก่ การแพคไข่ไก่ การจำหน่ายไข่ไก่</p> <p>จำนวนนักเรียนชั้นมัธยมที่ผ่านชุมชนเกษตร การเลี้ยงไก่ไข่ จำนวน 45 คน (ร้อยละ 100) มีความรู้เรื่องพันธุ์ไก่ ลักษณะโรงเรือนเลี้ยงไก่ การทำอาหารหมักไก่ การให้อาหารและน้ำไก่ การดูแลสุขภาพไก่และทำความสะอาดโรงเลี้ยงไก่ การเก็บไข่ไก่และจัดจำหน่าย การแพคไข่ไก่ การทำบัญชีไข่ไก่ คำนวณต้นทุนและกำไร การประกอบอาหารจากไข่ไก่ได้</p> <p>ผลการจัดกิจกรรมบูรณาการแหล่งเรียนรู้กับรายวิชา</p> <p>รายวิชาการงานอาชีพชั้นประถม</p> <ul style="list-style-type: none"> ปีที่ 1 หัวข้อ - ปีที่ 2 หัวข้อ - ปีที่ 3 หัวข้อ - ปีที่ 4 หัวข้อ การเก็บไข่ไก่ ปีที่ 5 หัวข้อ การให้อาหาร ปีที่ 6 หัวข้อ การทำความสะอาดโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ <p>รายวิชาการงานอาชีพชั้นมัธยม</p> <ul style="list-style-type: none"> ปีที่ 1 หัวข้อ การดูแลสุขภาพของไก่ไข่ ปีที่ 2 หัวข้อ - ปีที่ 3 หัวข้อ -

หัวข้อ	รายละเอียด
	<p>ผลการดำเนินการด้านเศรษฐกิจพอเพียง</p> <p>จำนวนไข่ไก่เดือน มิถุนายน - ฟอง จำหน่ายได้ - บาท จำนวนไข่ไก่เดือน กรกฎาคม 337 ฟอง จำหน่ายได้ 1,320 บาท จำนวนไข่ไก่เดือน สิงหาคม 507 ฟอง จำหน่ายได้ 1,920 บาท จำนวนไข่ไก่เดือน กันยายน 229 ฟอง จำหน่ายได้ 840 บาท รวมจำหน่ายไข่ไก่ได้ ทั้งหมด 1,073 ฟอง ยอดรายได้ 4,080 บาท ยอด 8,160 บาท หักต้นทุน 4,730 บาท กำไร 3,430 บาท นำกำไรไปจัดการต่อยอดใน 2/66 ต่อไป</p>
<p>การทำผลการดำเนิน โครงการไปใช้ประโยชน์</p>	<p>การนำผลผลิตไข่ไก่ในประกอบอาหารกลางวันให้นักเรียน จำนวน 5 เมนูอาหาร ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ไข่เจียว ไข่ต้ม ไข่พะโล้ ไข่ลูกเขย 2. แกงจืดไข่ หมูสับ 3. ข้าวผัดไข่ 4. มะระยัดไส้ไข่
<p>ข้อเสนอแนะ</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. เพิ่มเนื้อหาการคำนวณปริมาณอาหารไก่ ต่อ ตัว 2. การหมุนเวียนค่าขายไข่ไก่มาซื้ออาหารไก่ จัดทำสมุดบัญชีรายรับ-รายจ่าย
<p>ภาพประกอบกิจกรรม ชุมชนเกษตร</p>	<p>การสร้างโรงเลี้ยงไก่</p> 

หัวข้อ

รายละเอียด



การเตรียมสถานที่ภายในโรงเลี้ยงไก่



การให้น้ำและอาหารไก่



หัวข้อ

รายละเอียด



การทำอาหารหมักไก่



การเก็บไข่ไก่และการจำหน่าย



หัวข้อ	รายละเอียด
	 <p data-bbox="508 558 1360 611">การแสดงผลงานวันวิชาการ กิจกรรมการงานอาชีพ การเลี้ยงไก่ไข่</p>